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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 249–2/๒๕68 
วันศุกร์ ที่  28  กุมภาพันธ์  ๒๕68  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องห้องประชุม IT31 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 

อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                        ประธาน  
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
17. อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
21. อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
28. นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
   นายธำรงค์  เจริญกุล     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(   (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  2. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ รองอธิการบดี 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
  4. นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6. นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7. นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  8. นายพีรพงษ์  ขุนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  9 นายสุชาติ  ศรีมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายอภิสิทธิ์  จำนงจิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1. รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี 
 2. รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2. อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3. รองศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  4. อาจารย์สมชาย  เรืองสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี  ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  5. อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี  ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
11. อาจารย์ธมลชนก คงขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
12. อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  วงศ์กูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิราช ภัทรางกูน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินี ทิพย์เพ็ง คณาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติ อินทวิเศษ คณาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ บุญนุ่น คณาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
22. นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
23. นางสาวมุทิตา  แก้วนาแค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
24. นางสาวศมล  ปัตตานี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
25. นางสาวศิริวรรณ  วงศ์กูล  นักวิชาการเงินและบัญชี 
26. นางสาวจุฑามาศ รอดสีเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐ น.  

 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 249 – 2/๒๕๖8  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุม ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

1.1.1  การจัดกิจกรรมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ประธานได้กล่าวขอบคุณวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้ต้อนรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสมาเยือนพ้ืนที่ เพ่ือเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และร่วมพิธีเปิดงานทุ่งใหญ่
เกษตรแฟร์ ประจำปี 2568  โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม Thungyai Seasons Change: The 
Night of Who Love the Cowboy Folk  ในช่วงค่ำของวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ณ สนามทดสอบ
สมรรถภาพม้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)  โดยนอกจากเป็นการ
เปลี่ยนบรรยากาศแล้ว ยังได้เห็นการพัฒนาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่มีความพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจะ
ให้ชาวบ้าน ชุมชน ได้เข้ามาใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพของวัว เรื่องม้า ที่มีการเปิดการเรียน
การสอนให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์และยังเปิดโอกาสให้สาขาอ่ืนเข้ามาเรียนได้ด้วย โดยเฉพาะเรื่องการขี่ม้าเป็น
กีฬาที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อและฝึกการเคลื่อนไหว และต้องใช้สมาธิ ซึ่งหากมี
โอกาสในภายภาคหน้า สามารถใช้สำหรับฝึกเรื่องเกี่ยวกับการรักษากลุ่มเด็กสมาธิสั้น เป็นการนำม้ามาช่วยในการ
บำบัดเพ่ือช่วยทำให้มีสมาธิมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยฯ อาจจะประสานติดต่อกับโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงในพ้ืนที่ได้ 
การดำเนินการเหล่านี้กจ็ะเป็นการสร้างประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อสังคมด้วย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.1.2  การปรับตัวเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
  ประธานได้กล่าวว่า จากการได้รับฟังข่าวสารพบว่าในปีที่ผ่านมา ตัวเลขสถานการณ์ว่างงาน มีคน
ว่างงานค่อนข้างสูงมาก ประมาณ 300,000 กว่าคน และจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีผู้
ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งหางานทำไม่ได้ ประมาณ 100,000 กว่าคน และยังปรากฎว่า
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. สามารถหางานได้ดีกว่า มีการว่างงานอยู่เพียงแค่ 10,000-20,000 คน 
ฉะนั้นในเรื่องนี้ทุกมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวว่าควรจะทำเช่นใด จึงจะทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 
สามารถที่จะหางานทำได้ตรงสาขาวิชา ประกอบกับในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้างงานส่วนใหญ่จะรับบัณฑิต   
ที่สามารถทำงานได้เลย ไม่ต้องมีการฝึกอีก ซ่ึงตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ เน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ นั้น ก็ต้องทำให้ได้
ตรงตามเป้าหมายตามที่มุ่งมั่นไว้ นอกจากนี้หลักสูตรต่าง ๆ ต้องมีการปรับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือเปิดโอกาส
ให้บัณฑิตสามารถมีงานทำได้มากขึ้น 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.1.3  การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถาบันการศึกษา
ในทักษะการเร่งการประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี   
  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้ดำเนิน
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถาบันการศึกษาในทักษะการเร่งการประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี  โดยได้
กำหนดจัดกิจกรรมการฝึกอบรม “การอบรมระดับสูงเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ดำเนินการ Business 
Accelerations Platform (BAP+)” เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลหรือปฏิบัติงานการเร่ง
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พัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา นั้น ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมอบรมในหัวข้อ  
“การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง Accelerator” ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 
2568  โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และนายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเชิญ
เป็ นวิทยากรบรรยายพิ เศษ ในหั วข้อ “แนวทางของสภามหาวิทยาลัยในการขับ เค ล่ือนธุ รกิจของ
สถาบันการศึกษา” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568  ณ โรงแรม ชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมในวัน
ดังกล่าวเป็นการประชุมและการ Workshop ของ BAP โดยมี 30 กว่ามหาวิทยาลัยเข้าร่วม โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัย และนายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ ซึ่งใช้เวลาคนละประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นก็มีการซักถาม โดยสาระสำคัญที่ได้บรรยายไปจะกล่าวถึง 
การที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม กำหนดทิศทางของ มทร.ศรีวิชัย ในการที่จะเพ่ิมรายได้จากกิจกรรมทาง
วิชาการ เหตุผลที่จะต้องดำเนินการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดินที่ลดลงเรื่อย ๆ จึงต้องมีการ
สนับสนุนให้มีการเพ่ิมรายได้มากขึ้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างดี มีผลเป็นที่ประจักษ์ และ
ยังได้แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยที่ ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือไม่
เข้าใจกัน การขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างรายได้สามารถดำเนินการไปได้เร็วมาก แต่หากมีปัญหาเมื่อไหร่ จะไม่ได้
พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายเลย จะมีแต่เรื่องที่ต้องแก้ปัญหา ซึ่งที่จริง มทร ศรีวิชัย ในอดีตก็เคยมีปัญหาอยู่ แต่
ปัจจุบันนี้ไม่มีความขัดแย้ง ทำให้สามารถที่จะดำเนินการได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จพอสมควรและสำคัญที่สุดคือ 
สภามหาวิทยาลัยต้องใช้ธรรมาภิบาล เมื่อมีธรรมาภิบาลแล้วบุคลากรทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ ทุกอย่างก็จะก้าวหน้าไป
ด้วยดี และในเรื่องการหารายได้ต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น ซึ่งในเรื่องการหารายได้ ต้องมีความสมดุล (Balance) กัน
ระหว่างการหารายได้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการต่อไปได้ ร่วมกับการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันด้วย  
 ทั้งนี้ นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ตามที่ได้
มีโอกาสไปร่วมเสวนา มีความเห็นว่า มทร.ศรีวิชัย น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับมหาวิทยาลัยกลุ่มสองได้เป็นอย่างดี 
และคิดว่าเป็นการเดินมาถูกทาง ในการนำพามหาวิทยาลัยฯ ไปสู่ในทิศทางที่ดูแลสังคม และมีรายได้ที่จะดูแล
มหาวิทยาลัยฯ อย่างยั่งยืนด้วย โดยการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินรายได้สะสมเพ่ือที่จะ
ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพ อันเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น อีกทั้งการที่มหาวิทยาลัยฯ มีการตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จะช่วย
ขับเคลื่อน BAP ของกระทรวง อว. ได้อย่างดี เพราะจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
ไปสู่การก่อให้เกิดรายได้ นอกจากนี้การที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการเงินเพ่ือการลงทุน 
และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ หากมหาวิทยาลัยฯ มีการขับเคลื่อนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ก็จะทำให้หลุดพ้นจากการได้รับงบประมาณรายได้แผ่นดินที่ลดลง เนื่องจากสามารถเพ่ิมรายได้
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ดีขึ้น  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 

 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนกุมภาพันธ์  2568 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2568  ทางด้านวิชาการ ด้านความร่วมมือ
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ระหว่างประเทศ ด้านกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 

 ด้านวิชาการ 
 -  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดำ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน 
open house open Heart เปิดโลกวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมออกบูธแนะนำ
การศึกษาแก่น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
 -  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วม
ต้อนรับนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใน โอกาสลงพ้ืนที่
ภาคใต้เพ่ือพบปะภาคเอกชนในกลุ่มฝั่งอ่าวไทย ประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน และกลุ่ม
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัด
ชุมพร  จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
 -  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ให้การต้อนรับนายศุภชัย 
ใจสมุทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเป็นประธานเปิด
มหกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมชุมชน และพัฒนาขีดความสามารถ
ใหม่ของผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประมง โดยมี นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อม
หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 
 -  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด
โครงการแข่งขัน Pitch Competitions Innovation and Technology of Startups for Student & 
Entrepreneurs 2025 ซึ่งจัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน ทั้งนี้  คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด หลักการ และเทคนิคด้านการเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน พร้อมฝึก
ทักษะการทำงานเป็นทีม การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่ นวัตกรรมไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยว  
นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและการเกษตร นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ นวัตกรรมศิลป์ และสุดยอดธุรกิจ 
SMEs ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา   

 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 -  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา

จาก Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ในการร่วมโครงการ Student Mobility, Engineering Insight  
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะจาก UTM และมี
พิธีลงนาม Letter of Intent (LOI) เพ่ือแสดงเจตจำนงในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยมีนักศึกษา
จาก 2 สถาบัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า 
และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักศึกษา          
ทั้ง 2 ประเทศ 
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 -  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2568 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ 
จัดโครงการ RUTS and USM international Collaboration Camp 2025 (Civil Engineering Camp) โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการจาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย และจาก มทร.ศรีวิชัย ประกอบด้วย นักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ     
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งครอบคลุม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ Academic, Culturation และ Sport ณ อาคารศรีวิศววิทยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา       

 ด้านกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา 
 ระหว่างวันที่  1 -7  กุมภาพันธ์ 2568   ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี  พร้อมด้วย         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี นางดาวดล สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
พร้อมคณาจารย์ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน บุคลากร และทัพนักกีฬา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 39 อีสานเกมส์ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยผลสรุปเหรียญรางวัล มทร.ศรีวิชัย คว้าเหรียญรางวัลรวม       
36 เหรียญ อยู่ลำดับ 6 จาก 9 ราชมงคล ประกอบด้วย 5 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน และ 21 เหรียญทองแดง 

 และในการแข่งขันในครั้งนี้ มีการจัดการแข่งขัน การประกวดผู้นำเชียร์ การประกวด RMUT STAR 
2025 และการประกวดดนตรีสากล RMUT MUSIC AWARDS 2025 โดย มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลดังต่อไปนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ MISS QUEEN RMUT STAR 2025  
- รางวัลรองอันดับ 1 MISS CONGENIALITY QUEEN RMUT STAR 2025 
- และรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล RMUT MUSIC AWARDS 2025 จากวง ฉัดโหนด 

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2568  ระหว่างวันที่ 19 - 21 
กุมภาพันธ์ 2568  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสรุปเหรียญรางวัล ดังนี้ 
 รางวัล Top of Gold  3 รางวัล 

 จากการแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว 
 การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ 
 การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ 
 เหรียญทอง 6 รางวัล 
 จากการแข่งขันทักษะมักคุเทศก์ ภาษาไทย 
 การแข่งขันมารยาทไทย 
 การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน 
 การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งไทย 
 การแข่งขันอ่านข่าวภาษาจีน 
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 เหรียญเงิน 3 รางวัล 
 จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  
 การแข่งขันนำเสนอรายการทำเที่ยว 
 การแข่งขันปูเตียงประกอบลีลา 
 เหรียญทองแดง 1 รางวัล 
 จากการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
  นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรม

ในเรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัย และนายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เข้าร่วม
กิจกรรมการฝึกอบรม “การอบรมระดับสูงเพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ดำเนินการ Business Accelerations 
Platform (BAP+)” โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางของสภามหาวิทยาลัยในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568  ณ โรงแรม ชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ 
ซึ่งเรื่องดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยฯ ควรจะได้รับทราบด้วย เพราะถือว่าเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างมาก
ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มสองเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วม  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว  

1.2.2  การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่การเป็น  Digital University และเป็นองค์กรไร้กระดาษ 
(Paperless) 
 อธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2568  ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่
สถานทูตแคนาดาด้านการศึกษา ได้ขอเข้าพบและร่วมหารือในเรื่องการ Up Skill ซึ่งในแคนาดาจะมีหลาย ๆ มิติ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ทีน่่าสนใจ นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องการเข้าสู่ระบบการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีแบบเต็มรูปแบบ โดยจาก
การหารือเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ คือเรื่องของ Cyber Security ซึ่งทางสถานทูตแคนาดา จะประสาน     
ในเรื่องที่จะส่งบุคลากรสายวิชาการชุดแรก เพ่ือไป Up Skill ในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าใน
กลางปี 2568 นี้ มหาวิทยาลัยฯ จะเข้าสู่การเป็นองค์กรที่ไร้กระดาษแบบเต็มรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามการเข้าสู่
ระบบแบบนี้ ระบบหลังบ้านหรือฐานข้อมูลทั้งหลาย การเจาะเข้าฐานข้อมูล  Cyber Security จะต้องมีความ
แข็งแกร่งด้วย  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.3  กิจกรรมกับต่างประเทศ 
 อธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ปัจจุบันจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ มีมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำ
ร่วมกับต่างประเทศ ที่เป็นประเทศใกล้เคียง เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไปเป็นสมาชิกของโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (University Mobility in Asia and the Pacific: UMAP) ก็จะมีนักศึกษา
ต่างชาติที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ ทุกปี ซึ่งปกติจะมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในแคนาดาเข้ามาในประเทศที่เป็น 

Southeast Asia ทุกปี  จึงได้มีการหารือว่ามหาวิทยาลัยฯ จะเป็นเจ้าภาพให้ เพราะมหาวิทยาลัยฯ มี Facility 
พร้อมที่จะรองรับในเรื่องนี้ นอกจากนี้การมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามา จะทำให้มีบรรยากาศของความเป็นนานาชาติ
มากขึ้น ซึ่งภายในไม่กี่เดือนนี้ ทาง UMAP ก็จะประสานแล้วส่งนักศึกษาที่ประสงค์จะมาแลกเปลี่ยนใน มทร.ศรีวิชัย  
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ทั้งนี้ ในปัจจุบันทางแคนาดา ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับชนเผ่าพ้ืนเมือง ซึ่งปกติจะมีโครงการมาที่เมืองไทยทุกปี 
แล้วก็จะไปที่หมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งมีมอร์แกนอยู่ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะไปว่าเทือกเขาบรรทัดก็มีมากมาย มหาวิทยาลัยฯ 
จะเป็นเจ้าภาพให้ในเรื่องของการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการฟ้ืนฟูหรือพัฒนากลุ่มคนที่เป็นชนเผ่าพ้ืนเมือง 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.4  การผลักดันเรื่องการของบประมาณจาก บพค. สำหรับการส่งบุคลากรไป Up Skill 
 อธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า จากการได้หารือกับนายศุภชัย ใจสมุทร ผู้ช่วยรัฐมนตรี        
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   สืบเนื่องจาก ณ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ มี
งบประมาณค่อนข้างจำกัดในเรื่องของการพัฒนาคน และการ Up Skill ในเรื่องชองเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มีความ
จำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะเสนอโครงการเข้าไปหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา
กำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยนายศุภชัย ใจสมุทร 
จะช่วยผลักดันเรื่องการของบประมาณให้ เนื่องด้วยจำนวนบุคลากรที่มจีำนวนมาก งบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยฯ 
อนุมัติ ณ ปัจจุบัน อาจจะไม่เพียงพอหากมีการส่งบุคลากรไป Up Skill ต่างประเทศ อาจจะต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมากขึ้น โดยในการทำโครงการดังกล่าวจะเป็นการส่งบุคลากรไป Up Skill ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา      
เป็นหลัก 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
 ขอเลื่อนการพิจารณาวาระท่ี 3.2 ไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการวางแผน
การเงินเพ่ือการลงทุน และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้  ได้ลงพ้ืนที่ใน 2 พ้ืนที่หลัก คือ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน 2567  และวิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568  โดยเมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ประชุมสรุปแผนงานโครงการเป็นแผนการดําเนินงาน 
(Action Plan) ที่จะเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ฉะนั้น เพ่ือที่จะให้ Action Plan ของทั้ง 2 พ้ืนที่ มีข้อมูล 
ที่สมบูรณ์และมีรายละเอียดเพียงพอเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอ
อนุญาตที่ประชุมเลื่อนการพิจารณาวาระที่ 3.2 ของการประชุมครั้งนี้ไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป  

 ทั้งนี้ นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการวางแผน
การเงินฯ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากการประชุมของคณะกรรมการวางแผนการเงินฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 
ที่ผ่านมา สรุปได้ว่าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จะ Redesign แผนแม่บท (Master Plan) เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนมี
ปัญหาอยู่ ซึ่งในคราวประชุมของคณะกรรมการวางแผนการเงินฯ ครั้งต่อไป รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช จะเสนอ Master Plan พร้อมทั้ง โครงการนำร่อง เรื่องยางพารากับปาล์ม ซึ่งจะทำเป็น Business 
Plan รวมทั้งเรื่องวิเคราะห์ต่าง ๆ ความเสี่ยงต่าง ๆ ส่วนวิทยาเขตตรัง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ก็จะ
นำเสนอ Master Plan รวมทั้ง Business Plan ในเรื่องของปาล์ม โดยที่ทั้ง 2 วิทยาเขต ต้องนำเสนอภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
    นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า      
ในการเดินทางมากับสายการบิน ได้สังเกตเห็นว่ามีการขายตั๋วลงเรือเพ่ือไปเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย โดยบริษัท 
เรือเร็ว ลมพระยา จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากคุณมานพ ทิวารี เจ้าของเรือลมพระยา   
ก็เป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ มทร.ศรีวิชัย ฉะนั้น หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ สนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย  ก็ยินดีที่จะประสานให้ และอีกประการคือ ณ ปัจจุบัน เรื่องการท่องเที่ยวกำลังเป็นที่
นิยม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็มีพ้ืนที่ใกล้ๆ กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่จะดำเนินการในเรื่องการ
ท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้อีกด้วย 
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 1.4.2  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้ง 
 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้หารือที่ประชุมว่า ด้วย
ระบบราชการที่เป็นอยู่ จะเห็นได้ว่าแม้แต่การเสนอเรื่องขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ในการพิจารณาใช้ระยะ
เวลานานมาก  ฉะนั้น เมื่ออธิการบดีได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งแล้ว ในการพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ปัจจุบัน คาดหวังให้ราชมงคลอยู่ในกลุ่ม Tier 2 ที่เน้นในเรื่องการปฏิบัติ 
จนไปถึงอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้เป็นผู้นำของประเทศให้ได้ และเป็นที่ทราบกันว่า มทร.ศรีวิชัย  
มีโอกาสที่สุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน อว. จึงตั้งความหวังไว้ที่ มทร. เป็นอย่างมาก ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึง
ต้องเริ่มเดินหน้าทั้งในเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรที่ได้พยายามดำเนินการมาตั้งแต่อธิการบดีได้รับตำแหน่งใน
สมัยแรก ซึ่งปัจจุบันไม่ทราบว่าเรื่องได้ดำเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้ว แต่หากสามารถดำเนินการเรื่องปรับโครงสร้าง
ได้แล้วเสร็จ สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องรีบทำต่อไป คือ Master Plan ซึ่งในการนำเสนอที่ผ่านมาจะมีเพียง 
Business Plan เฉพาะของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เท่านั้น ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมี
แผนแม่บทรวมของทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการดำเนินงานของอธิการบดีในวาระใหม่ เพื่อรองรับกับ Structure 
ของมหาวิทยาลัยฯ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งในการทำแผนแม่บทรวมปัจจุบันสามารถใช้ Ai  มาช่วยได้ โดยแผน
แม่บทต้องเป็นการมองใหม่ ทำใหม่ทุกอย่าง เพราะระบบราชการที่ผ่านมาค่อนข้างล่าช้า คณาจารย์ก็มีความ
กระตือรือร้นน้อย มหาวิทยาลัยฯ ต้องชี้นำหรือชี้แนะให้คณาจารย์ดำเนินการเชิงรุก ต้องขยับไปใน Version ของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีเรื่องที่จะต้องมอง คือ  Academic ที่ เป็นแบบ 
Outcome-based ซึ่งตนได้เสนอแนะในเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว หากจะให้เกิดให้ได้ ก็ต้องมีการวางนโยบายว่า 
Academic ของมหาวิทยาลัยฯ จะให้เกิด Excellency ใดบ้าง โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ให้มี Keyword 
คือ ประการแรก หากบัณฑิตสำเร็จการศึกษามาทำงานแบบใดที่เป็น มทร.ศรีวิชัย ถัดมาของ Academic ก็คือเรื่อง
คุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ถูก Guideline ให้ทำแบบ Outcome-based  แต่ก็ยังไม่ได้ Excellency ซึ่งต้องทำให้
เกิด Excellency ให้ได้ ต้องหารือกันว่าจะ Excellency ตรงไหน ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามที่ อว. ตั้งไว้ด้วย ว่าต้องเป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดรับกับอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมประเทศ ประการที่สองจะเป็นทางด้านภาคธุรกิจ (Business 
Sector) ซึ่งต้องมองภาพรวมทั้งหมด ว่าแต่ละพ้ืนที่ควรจะทำอะไร ตั้งเป้าหมายไว้ แล้วมอบพันธกิจให้ดำเนินการ
ภายในเวลาเท่าไหร่ โดยอย่างน้อยควรจะดำเนินการในช่วงวาระอธิการ 4 ปีนี้ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเริ่ม
ดำเนินการขั้นแรก เพ่ือที่จะทำแผนแม่บท (Master Plan) ไห้ได ้
 
 



๑๑ 
 

 

 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า เรื่องของ Master 
Plan เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งได้มีการหารือกันในคณะกรรมการวางแผนการเงินเพ่ือการลงทุน และการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ว่า สำหรับวิทยาเขตนครศรีธรรมราชและวิทยาเขตตรัง จะเรียกว่า Area Master Plan 
คือ มหาวิทยาลัยฯ จะมี 4-5 พ้ืนที่ โดย 2 พ้ืนที่นี้เป็น First and Second  ฉะนั้น บุคลากรทุกท่าน ต้องทำเพ่ือ
มหาวิทยาลัยฯ คือ One for all. และ All for one. เพ่ือสร้างความเป็นเลิศของ มทร.ศรีวิชัย  

 2. นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ใน Process แล้ว คือ การที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้
เห็นชอบจัดสรรกรอบงบประมาณภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
จำนวน 350 ล้านบาท ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ดำเนินการภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 163,636,765 บาท โดยยังมีงบประมาณส่วนที่
เหลือตามกรอบท่ียังสามารถดำเนินการได้อยู่ แต่ต้องนำมาใช้กับโครงการที่ม ีBusiness Plan ที่ชัดเจน สามารถท่ีจะ 
Generate Income ที่เป็นทั้ง In-Kind  และ In-Cash ได้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้คือ 5% ขึ้นไป หากไม่ได้ก็อาจจะเป็น
การช่วยเหลือสังคม ซึ่งหากสภามหาวิทยาลัยฯ ยอมรับได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ทั้งนี้ในส่วนของ Master Plan ต้อง
สามารถที่จะดำเนินการออกมาได้เป็นรูปธรรม 
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ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 248 – 1/๒๕68       

วันพุธ ที่ 22 มกราคม  2568 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี  248 – 1/๒๕68  วันพุธ ที่ 22 มกราคม  2568 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลาและผ่านระบบการ
ประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

  - ปรับแก้ข้อความในวาระที่ 4.5 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย หน้า 19-
ข้อ 5 บรรทัดที่ 5 

     จาก  “และเม่ือเวลาออกไปทำงานแล้วจะ Reflex มทร. ศรีวิชัย”  
   เป็น  “และเม่ือเวลาออกไปทำงานแล้วจะ Reflect มทร. ศรีวิชัย” 

  - ตัดข้อความในวาระที่  7.3  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุม   หน้า 26 ข้อ 2 
บรรทัดที่ 5-6 “ในส่วนของ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาที่ค้างอยู่” ออก 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 

ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
  นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามความคืบหน้าของ
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Solar Rooftop) เนื่องจาก
ได้รับการอนุมัติมาเป็นระยะเวลานานแล้ว  แตย่ังไมไ่ด้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบแต่อย่างใด 
 ทั้งนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Solar Rooftop) พ้ืนที่อำเภอเมืองสงขลา หลังจากที่
มหาวิทยาลัยฯ ขึ้น TOR ได้มีการประกวดราคา  ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมประกวดราคา จำนวน 5 บริษัท และได้
ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด แต่บริษัท พีซีซี ไพศาลสิน จำกัด มีการอุทธรณ์ โดย
อุทธรณ์ในเรื่องกรณมีหาวิทยาลัยใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเหนือ
ไปหนึ่งขั้น ทำให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ตัดสินว่ามหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ ฉะนั้นตอนนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้
ดำเนินการส่งหนังสือเพ่ือขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอหนังสือตอบกลับมาจาก สป.อว.  

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

3.2  รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ (Business Plan) ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

    ความเป็นมา 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 247-13/2567 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย โดยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้เสนอแผนธุรกิจ (Business Plan) 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (พื้นที่ทุ ่งใหญ่) และโครงการหอพักนักศึกษา 
(พื้นที ่ทุ ่งใหญ่) ซึ ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ในแต่ละพ้ืนที่ และนำ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ของวิทยา
เขตนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดของแผนการตลาด (Marketing Plan) แผนการปฏิบัติงาน (Operation 
Plan) และแผนการเงิน (Financial Plan) นั้น   
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนธุรกิจ (Business Plan) ของวิทยาเขตนครศร๊ธรรมราช ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อ
โปรดทราบ  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เลื่อนการพิจารณาไปในคราวประชุม       
ครั้งต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

    มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.2  รายงานการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ  

ความเป็นมา 
   ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้มีความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยการบริการให้คำปรึกษา การ
จัดให้มีพ่ีเลี้ยง และการติดตามการผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ นั้น 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงพิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในข้อ ๖  แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแห่นงทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้จำนวนไม่เกินสี่คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ไม่เป็นบุคลากรและไม่ เคยเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย    
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกลุ่มสาขาวิชาหรือการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคราวละไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีก
ได้ นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ เพ่ือทำหน้าที่ตามความในข้อ ๘ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแห่นงทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 
   1. ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ในการ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

    2. เป็นพ่ีเลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารการสอนและผลงานทางวิชาการ 
    3. กำกับและติดตามการจัดทำเอกสารการสอนและผลงานทางวิชาการของบุคลากร 

   4. ร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารการสอนและผลงานทาง
วิชาการ 

    5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร 
    6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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    ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาตำแห่นงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดให้เมื่อมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ  

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ    

4.3  รายงานผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี 5 พ.ศ. 2568-2572  

 ความเป็นมา 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย และตีพิมพ์บทความที่อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปีที่ 16 โดยปัจจุบันได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นวารสาร Recent Science and Technology ซึ่งเผยแพร่เป็นประจำทุกไตรมาส นั้น 
    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 
Index Centre: TCI) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 
2568-2572 โดยได้รับรองวารสาร Recent Science and Technology เป็นวารสารกลุ่ม 1: วารสารที่ ผ่านการ
รับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  โดยศูนย์ TCI ได้ให้การรับรองคุณภาพวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2568 – 31 ธันวาคม 2572 มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือโปรดทราบ  

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งท่ีประชุมฯ  
 อธิการบดี ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า เรื่องของวารสาร นั้น เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ คือการเข้าไปสู่ 
Scopus อย่างไรก็ตาม จากการได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แผนที่ทางมหาวิทยาลัยฯ วางไว้ ต้องเร่งในเรื่องของการหา
บทความในเชิงของการเป็นวารสารที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทางกองบริหารงานบุคคลจะได้หารือกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา ให้จัดโครงการ Workshop ต่อไป 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะว่า การทำวารสารค่อนข้างมีความยาก และต้องใช้เวลาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนที่จะปรับเข้า 

Scopus ซึ่งหากมีความความตั้งใจ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีโครงการที่เอาวารสารไทยเข้าฐาน 

Scopus โดยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI จะประเมินข้างในก่อน เมื่อประเมินผ่านแล้ว 
99% ส่งไป Scopus จะผ่าน ทั้ง ๆ ที่ปกติแล้วจะยากมาก ฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยฯ เข้า Track แล้ว ก็ให้เตรียมตัว
ตามท่ีศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ไดแ้นะนำ ก็จะมีโอกาสเข้าไปสู่ Scopus อย่างแน่นอน 
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   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี 5 พ.ศ. 2568-2572 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) วิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 ความเป็นมา     
  ตามท่ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2567) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕65 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕65 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา 
และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ดังนี้ 
  1.  เปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม 
นางสาวสิริปุณยากร  เจริญวิริยะภาพ  เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมจักร  เล็กบรรจง  เนื่องจาก นางสาว   
สิริปุณยากร  เจริญวิริยะภาพ  ลาศึกษาต่อ 

 2. ปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ราย นางสาวจุติมา  บุญมี 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีว ิช ัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 68-2/2568 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ดังเสนอ  



๑๖ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพื ช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                
คณะเกษตรศาสตร์ 

 ความเป็นมา     
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕58 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕52 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา 
และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ์  เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ชูทอง 
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ์  เกษียณอายุราชการ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่ 68 -2/2568 เมื่อวันที ่ 11 
กุมภาพันธ์ 2568 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  



๑๗ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม    

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ความเป็นมา  
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒37-3/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 
20 มีนาคม ๒๕๖7 ได้มีมติเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) นั้น ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2568) โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และ
สามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) ที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่การเปิดเศรษฐกิจเสรี ด้วยความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้มีความ
ต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่สูงกว่าปริญญาตรีเป็นจำนวนมาก สามารถแข่งขันกันในเวที
โลกอีกด้วย โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 
และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2568 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ   
  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2568) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และ
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 68–2/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 



๑๘ 
 

 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2568)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ได้ให้ข้อสังเกตว่า หลักสูตรนี้ให้เลือก 2 สองแบบ คือ
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิตล้วน กับวิทยานิพนธ์ผสมกับการเรียนทฤษฎี ซึ่งเรียนทฤษฎีเพียงแค่ 4 ตัว 12 หน่วยกิต 
ถือว่าเป็นหลักสูตรที่กล้าหาญมากของ มทร. ศรีวิชัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพราะการที่จะ
เปิดแบบวิทยานิพนธ์ล้วน 36 หน่วยกิต นั้น จริง ๆ แล้ว ศักยภาพของอาจารย์ ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  
ในสาขานี้ต้องเข้มแข็งมาก การทำวิทยานิพนธ์ล้วนจะต้องมีห้องปฏิบัติการ มีคณาจารย์ ที่มีคุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูง ใน
การที่จะผลักดันให้นักศึกษาจบการทำวิทยานิพนธ์เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมและอาจจะนำไปสู่การหารายได้ใน
อนาคตของมหาวิทยาลัยฯ ได้ ซึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรัฐ ก็คงจะมีน้อยมากที่จะให้ทำวิทยานิพนธ์ 36 
หน่วยกิตล้วนในระดับปริญญาโท ส่วนอีกแบบที่เป็นการทำวิทยานิพนธ์ผสมกับศึกษารายวิชา ก็เป็นการศึกษา
รายวิชาแค่ 4 ตัว ในขณะที่มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรัฐ ที่มีคณาจารย์ มีคุณวุฒิ มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงกว่า
มหาวิทยาลัยฯ ยังให้เรียนถึง 8 วิชา 24 หน่วยกิต แต่ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เรียนแค่ 12 หน่วยกิต เรียนทฤษฎีแค่
ครึ่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งตรงนี้เป็นการกระโดดเร็วเกินไปหรือไม่สำหรับมหาวิทยาลัยฯ  โดยที่อาจจะยังไม่ได้คำนึงถึง
พัฒนาการที่เหมาะสม   ที่แท้จริง อาจจะส่งผลในเรื่องคุณภาพของนักศึกษาและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ    
ที่จะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) ดังเสนอ และรับรอง
มติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและวิทยาการข้อมูล 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ความเป็นมา  
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒33-9/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 

29 สิงหาคม ๒๕๖7 ได้มีมติเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ
วิทยาการข้อมูล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) นั้น ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการจัดทำ
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หลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและวิทยาการข้อมูล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2568) 
โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้การดำเนินงานหลักสูตรสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจการเงินใน
ปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล โดยมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งสำคัญ ที่ยกระดับการให้บริการและ
ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางการเงินของภาคธุรกิจและประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีขอบเขต ดังนั้น การวางภูมิ
ทัศน์ภาคการเงินในระยะต่อไป จึงต้องมีความสมดุลระหว่างการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพ่ือเอ้ือให้ภาคการเงินปรับตัว ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วได้ทัน และช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดสามทิศทางสำคัญในการปรับภูมิทัศน์ภาคการเงิน คือ สร้าง นวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีและข้อมูล สนับสนุนเศรษฐกิจให้เปลี่ยนผ่านได้อย่างยั่งยืน และกำกับดูแลยืดหยุ่นเท่าทันความเสี่ยง
รูปแบบใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะเทคโนโลยีการจัดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการฯ   
  บัดนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และวิทยาการข้อมูล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และ
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 68–2/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ
วิทยาการข้อมูล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2568)  

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและวิทยาการข้อมูล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) ดังเสนอ และรับรองมติ     
ที่ประชุม 
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7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และ
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ และได้กำหนดสีประจำสาขาวิชาสำหรับสาขาวิชาที่เพ่ิมขึ้น นั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจำตำแหน่ งของมหาวิทยาลั ย เทค โน โลยี ราชมงคล ศร ีว ิช ัย  พ .ศ . 2 5 5 0  และที่ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘   
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. .... โดยกำหนดสีประจำสาขาวิชาในมาตรา ๗ (๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ดังนี้ 

 (จ)  สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์  สีน้ำเงิน 
 (ฉ)  สาขาการพยาบาลสัตว์   สีเขียวอ่อน 
  ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม

วิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. .... ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 68-2/2568 เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2568 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำ
ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .....  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17  (15) มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “มาตรา 59 มหาวิทยาลัยอาจ
กำหนดให้มีครุยวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกำหนดให้มีครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

   การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจำตำแหน่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รองอธิการบดี แจ้งท่ีประชุมฯ เพิ่มเติม 
  อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ รองอธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า การพิจารณาเรื่องนี้ จาก

คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 68 -2/2568 
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เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 นั้น  คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า กรณีเช่นนี้ ถ้าหากมีหลักสูตรใหม่
เกิดขึ้นอีก ก็ต้องเปลี่ยนและกำหนดสีเพ่ิมมากขึ้นมาอีก จึงมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการหารือในเรื่องนี้ 
เพราะต่อในภายภาคหน้ามีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ ก็ต้องมกีารปรับอีกหลายครั้ง 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ได้กล่าวว่า ในการนำเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อ
คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าในเมื่อมหาวิทยาลัยฯ จะเสนอแก้ ก็ควรจะเสนอแก้เป็นคณะจะเหมาะสมกว่า โดยกำหนด
ว่าคณะใดสีใด เพราะมหาวิทยาลัยฯ ก็มีคณะเพียงไม่กี่คณะ ควรจะกำหนดสีแค่ตามจำนวนคณะ ไม่ต้องลงไปถึง
ระดับสาขา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาอยู่แล้ว จะไปปรับเปลี่ยนในทันทีคงไม่ได้ จึงน่าจะพิจารณา
กันในครั้งต่อไปว่าถ้าหากจะแกก้็ให้ถือธงแค่คณะที่มีอยู่  
 2. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะหาข้อมูลรายละเอียดว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน ลงลึกถึงสาขาวิชาเช่นนี้หรือไม่     
ซึ่งการที่เป็นหนึ่งคณะหนึ่งสีที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็ดีอยู่แล้ว พอมีกระจายลึกๆ ต่อไปก็จะมีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จน
หลากหลาย ไม่ทราบกันว่าอยู่คณะใด ตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร  
 3. สำหรับมหาวิทยาลัยฯ  คือ ในบางคณะจะมีสองสายอยู่ด้วยกัน ซึ่งทางออกก็คือว่าสามารถมี          
2 สีได้ในคณะที่มีคนละกลุ่ม  
 4. เนื่องจากในแต่ละสีก็จะมีแม่สีอยู่ เช่น สีแดง ก็มีหลายเฉด จะเป็นได้หรือไม่ว่าในคณะหนึ่งให้ใช้
แม่สีส่วนที่เป็นสาขาก็เป็นเฉดสีอื่นตามแม่สีนั้นออกไป แต่ไม่ใช่ว่าคณะเดียวกัน กลายเป็นหลายสี ถ้าหากต้องการให้
มีก็น่าจะเป็นลักษณะเช่นนี้  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1.  เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. .....  ดังเสนอ 

2.  มอบมหาวิทยาลัยฯ หารือ ทบทวนและศึกษารายละเอียดกรณีถ้ากำหนดสีเป็นรายคณะ  
3.  รับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ....  

ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ที่คณะ วิทยาลัยเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือดำเนินการพิจารณา กลั่นกรอง
หลักสูตร ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดทำหลักสูตรให้ เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาก่อนนำเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. .... เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
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หลักสูตร โดยได้ผ่านการยกร่างจากคณะกรรมการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. .... ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่  2/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 จึง
เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็น
เรื่องๆ ไปก็ได้” “(12) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”     

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งท่ีประชุมฯ  
  อธิการบดี ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า จะเห็นได้ว่าหลักสูตรที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบัน  จะมี

องค์ประกอบมากมายจากเดิม ทั้ง  PLOs, OBE แต่ประเด็นของมหาวิทยาลัยฯ จะมีปัญหาคือเมื่อเสนอต่อสภา
วิชาการ ก็จะมีการท้วงติงจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรชุดนี้จะไม่ได้ดูใน 

Content หลักรายวิชา แต่จะดูเฉพาะส่วนที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมด มาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องตาม PLOs 
ที่กำหนดขึ้นมา โดยหากมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรชุดนี้ช่วยพิจารณาดูหลักสูตรให้ การเสนอหลักสูตรต่อสภา
วิชาการและคณะกรรมการอื่นตามลำดับก็จะรวดเร็วขึ้น อีกประการคือ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ค่อยเรียนรู้
วิธีการที่จะปรับเปลี่ยนเหล่านี้ และฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะก็ไม่เข้มแข็ง มีการแก้ไขหลักสูตรกลับไปกลับมา ซึ่ง
หากหลักสูตรไม่เสร็จ ก็ไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ เพราะที่ผ่านมาการรับนักศึกษา ณ ปัจจุบัน จะมีช่วงของการ
รับอยู่ หากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาดำเนินการอยู่แค่เรื่องหลักสูตร ปรับแก้หลักสูตร เวลาในการที่จะไป
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับนักศึกษาก็จะไม่มี การที่มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรชุดนี้ขึ้นมา ส่วนหนึ่งจะเป็น
วิธีการแก้ปัญหาส่วนหนึ่ง โดยจะให้อาจารย์ได้มาเรียนรู้ หากการดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเข้าที่
เข้าทางแล้ว ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็ได้ ทั้งนี้ กระบวนการของคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ไม่ได้มาตรวจคำถูก ผิด แต่เป็นการตรวจกลไกในเรื่องของความสอดคล้องของ PLOs ความสอดคล้องกับ
คำอธิบายรายวิชา การวัดและประเมินผลเป็นอย่างไร และจะช่วยกลั่นกรองให้ก่อนที่จะเข้าสู่สภาวิชาการ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้กำหนดกระบวนการไว้ชัดเจนแล้ว โดยมี Schedule ให้ทั้งหมดทุกหลักสูตร หลักสูตรไหน ครบ
เมื่อไหร่ ต้องเข้าเมื่อไหร่ ช่วงเดือนใดต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากไม่เสร็จก็ไม่ต้องรับนักศึกษาในปีนั้น 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้กล่าวว่า ในปัจจุบัน
กระบวนการทางด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งหมด จะดำเนินการไปตามแต่ละสาย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เป็นสาย 
วิชาชีพ ก็ต้องให้คณะกรรมการวิชาชีพมาเป็นคณะกรรมการ ซึ่งการพิจารณาผลการเรียนรู้ก็คงจะแล้วแต่
ประสบการณ์ เพราะไม่มีเกณฑ์กลางที่ควรจะเป็นจริง ๆ  ในเรื่องนโยบายต้องให้ชัดเจนที่เป็นของมหาวิทยาลัยฯ เอง 
ในเบื้องต้น เรื่อง Graduate Attribute ต้องให้ชัดเจนว่าของ มทร.ศรีวิชัย จะเป็นอย่างไร 2-3 ข้อก็เพียงพอ เมื่อดู
หลักสูตร ในการจัด PLOs ต้องเข้ากับ Graduate Attribute ซ่ึงถ้ามี Graduate Attribute เพียงอย่างเดียวทุกอย่าง
สามารถไปได้หมด ส่วนประการที่สอง เรื่องของ PLOs ซึ่งจะเป็นบุคคลภายนอกมาให้ความเห็น มหาวิทยาลัยฯ ก็ใช้ 
Judgment ว่ามหาวิทยาลัยฯ ทำให้ได้ก็ด้วยการเขียนหลักสูตรให้ไปสอดรับ ฉะนั้นทั้ง PLOs ที่ต้องการและ YLOs 
อยู่ที่คณาจารย์ว่าจะทำอย่างไรให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ หรือว่าหลักสูตรต่อยอดกับหลักสูตรไม่ต่อยอด จะกำหนดให้ 
YLOs อย่างที่เขียนไว้เพ่ือให้ Approve หลักสูตรได้จริงหรือไม่ ตั้งกี่ชั่วโมง การตรวจวัดจะเป็นอย่างไร อย่างเช่นใน
ปัจจุบันมีบัณฑิตได้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเกือบเกินครึ่ง เช่นนี้แสดงว่าการตรวจวัดไม่ตรงตามเป้า คือผู้ที่
ตรวจให้คะแนน อาจจะอยู่ในสถานประกอบการ ไม่เข้าใจ Concept การให้คะแนนของมหาวิทยาลัยฯ ว่าต้องให้
เป็นไปตาม YLOs ทีม่หาวิทยาลัยฯ อยากจะได้หรือไม่ แค่สอดคล้องกับ PLOs ของสถานประกอบการก็พอแล้ว และ
ที่ค่อนข้างเป็นกังวล คือในปัจจุบันต้องรับนักศึกษา ปวช. ปวส. เกินกว่า 50% เมื่อเป็นเช่นนี้ Graduate Attribute 
โดยเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ต้องเข้มข้น แต่หัวใจทั้งหมดจะอยู่ที่กระบวนการจัดทำหลักสูตร มี 
Input เป็นอย่างไร Process เป็นอย่างไร รวมไปถึงการตรวจวัด และหากจะให้ได้ดียิ่งขึ้นควรมีบุคคลภายนอกมา
ช่วยประเมินให้ จึงจะสมบูรณ์ได้ เพราะที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอยู่  ที่บอกว่าหลักสูตรผ่านแล้ว แต่ทั้งหมดไป 
ค้างอยู่ที่ อว. กว่าจะผ่านกระบวนการจาก อว. ซึ่งเป็นปัญหาหลัก ฉะนั้นจึงสนับสนุนว่ามหาวิทยาลัยฯ จงเป็นตัว
ของตัวเอง โดยดำเนินการไปในแนวทางท่ีคิดว่าดีที่สุด  
 2. หากทุกหลักสูตรต้องผ่านคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรชุดนี้ จะยิ่งล่าช้าไปอีกหรือไม่ เหมือนเป็น
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะจริง ๆ แล้วการที่หลักสูตรจะต้องมี YLOs, PLOs มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้การทำ
หลักสูตรบรรลุเป้าหมายอยู่แล้ว ในอดีตการทำหลักสูตร ก็จะนึกว่าใครสอนอะไรได้ก็เอามาใส่ แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว 
คือ ต้องไปสำรวจข้างนอกมาก่อน แล้วมากำหนดเป็น PLOs แล้วแตกออกมาเป็นวิชาต่าง ๆ แล้วจากวิชาเหล่านี้มา
เป็น YLOs สิ่งที่น่าจะดำเนินการ คือ การทำความเข้าใจกับคณาจาราย์ผู้จัดทำหลักสูตรให้มีความเข้าใจตรงนี้ แล้ว  
จะได้หลักสูตรที่ดี สอดคล้องตามท่ีต้องการ   
 3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรชุดนี้ ต้องเป็นคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่
เป็นไปตามร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ....  ข้อ 
4.4.2  มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร และควรเป็นคณะกรรมการที่จะมาให้ความรู้ 
วิธีการพัฒนาหลักสูตรที่ถูกต้องแก่คณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย ไม่ใช่เป็นคณะกรรมการที่จะมาตรวจหลักสูตรในแต่ละ
หลักสูตร เป็นกิจกรรมเพียงแค่แก้ Wording  แก้ข้อความอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ เพียงเพ่ือให้ผ่านไปยัง สป.อว. เพ่ือจะ
ได้ประกาศรับนักศึกษาได้ คงไม่ใช่อย่างนั้น แต่ต้องเป็นคณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ใน
การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพที่สูงมาก เป็นเรื่องของกรอบ เป็นเรื่องของแนวคิด เป็นเรื่องของการเขียนหลักสูตรที่
กลมกล่อม เพราะว่าหลักสูตรในสมัยก่อนคำนึงถึงแต่ความรู้อย่างเดียว ไม่ได้คำนึงถึงความกลมกล่อมของวิชาการ 
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ทักษะของนักศึกษาที่เกิดขึ้น จริยธรรม การบูรณาการที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้น เมื่อโลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็น
ที่มาของการที่ต้องมีกรอบของ PLOs, YLOs, OBE ต่าง ๆ เข้ามากำกับ ในเมื่อการเขียนหลักสูตร นั้น อาจารย์เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาเป็นผู้ถูกสอน ฉะนั้นจะสอนอย่างไรให้นักศึกษาเกิดทักษะ ความรู้ให้เป็นไปตามกรอบการเขียน
หลักสูตร โดยหลักสูตรต้องเป็นตัวกำกับว่าถ้าอาจารย์สอนแล้ว นักศึกษาจะมีความรู้และมีทักษะเป็นไปตามที่
หลักสูตรได้วางไว้  คณะกรรมการชุดนี้จึงต้องเป็นคณะกรรมการที่ไม่ใช่แค่ไปไล่ตรวจแต่ละหลักสูตร เพราะ
คณะกรรมการไม่สามารถลงรายละเอียดได้ ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ แต่เพียงแค่จะรู้ถึงวิธีการเขียนหลักสูตร
ของสาขาไหนก็ได้ เขียนให้ดี แล้วเมื่อเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว นักศึกษาจะมีทั้งความรู้ ทักษะ จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยฯ วางไว้ ไม่ใช่มาแก้ข้อความ ต้องเป็นคณะกรรมการให้ความรู้ในการ  
ยกร่างหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรแก่คณาจารย์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  และเมื่อปรับปรุงหลักสูตรขึ้น
มาแล้ว คณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่ต้องมาแก้อีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องของกลไกภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่
หลักสูตรต้องผ่านคณะ ผ่านสภาวิชาการ มาตามลำดับ จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 
 4.  ปัจจุบันเรื่องของหลักสูตรเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกมหาวิทยาลัย เนื่องจากปรับตัวไม่ทันกับ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ประกอบกับมีความเสี่ยงเข้ามามากมาย การจัดการศึกษาจะทำอย่างไรเมื่อ
โลกเปลี่ยน ผู้สูงวัยมากขึ้น เด็กเกิดน้อยลง เทคโนโลยีเปลี่ยน ทักษะเปลี่ยน ซึ่งถ้าหลักสูตรตามไม่ทัน มหาวิทยาลัย
พัฒนาสร้างนักศึกษาด้วยหลักสูตรเก่า ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ทันกับทักษะใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว คณาจารย์
ไม่สนใจที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้คงเป็นเพียงคณะกรรมการกลาง จะลงลึกไปใน
รายละเอียดของหลักสูตรไม่ได้ เพราะรายละเอียดของหลักสูตรว่าจะสอนอะไร จะเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอะไร 
จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาให้ข้อมูลเพ่ือปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตได้อย่างไร 
เป็นเรื่องของคณาจารย์โดยตรง ผู้ทรงคุณวุฒิอาจจจะช่วยได้แต่คงได้น้อยมาก การจะดู Format หรือความกล่อมกล่อม
ต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของคณาจารย์ เพราะหลักสูตรถ้าวางไว้ไม่ดี ก็จะไม่ได้ทักษะ ความรู้ จริยธรรม และคุณลักษณะ 
พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ต้องการ  ฉะนั้นต่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา ก็ยังไม่สามารถมั่นใจว่าการปรับปรุง
หลักสูตรจะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้หรือไม่ ตราบใดที่คณาจารย์ยังไม่ได้แก้ไขตัวเอง  ไม่ตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการการศึกษา เทคโนโลยี  ไม่พยายามเริ่มต้นจากตัวเอง ไม่ได้มองว่าโลกของวิทยาการที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่  
ไปถึงไหนแล้ว ต้องรีบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้อหารายวิชาการสอน ให้ทันสมัย ตรงนี้ต่างหากที่เป็นสาระสำคัญ   
ซ่ึงจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง   ก็คือคณาจารย์ไม่สนใจที่จะปรับปรุงหลักสูตร ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญ  
 5. ในแต่ละคณะก็มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ต้องทำหน้าที่ทางด้านวิชาการอยู่แล้ว ซึ่งควรจะเป็นผู้
กลั่นกรองในเรื่องของหลักสูตร หรือหากไม่มีรองคณบดีทางด้านนี้มาช่วย บุคลากรที่รับผิดชอบด้านวิชาการ ก็ต้อง
เป็นผู้ที่ทำเรื่องนี้ต่อเนื่องมาตลอด เพราะในแต่ละสาย อย่างเช่น ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องจัดทำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ TABEE เป็นต้น ซึ่งแต่ละสายไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ก็มีกระบวนการอยู่  ฉะนั้นถ้า
กรรมการชุดนี้จะ ประกอบด้วยแต่ละวิชาชีพ ทางเทคโนโลยีก็ส่วนหนึ่ง ทางวิศวกรรมส่วนหนึ่ง และทางครุศาสตร์
อุตสาหกรรมอีกส่วนหนึ่ง แต่ก็ต้องมีมาตรฐานเหมือนกัน โดยทั่วไปแล้วต้องให้ได้มาตรฐานทุก ๆ Discipline หรือทุก
สาขาวิชา จึงจะเป็น  Excellent ได้ เพราะฉะนั้นทั้ง Graduate Attribute, PLOs, YLOs, OBE ต่าง ๆ รวมทั้ง     
ค่า KPI หรือค่าตรวจวัดครั้งสุดท้าย ทั้งหมดต้องมีกระบวนการที่ Audit มาเป็นระดับ ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะผ่านก็จริง 
แต่ในหลักสูตรแบบ Outcomes ต้องให้คนที่จบไปแล้วดูด้วยว่าเป็น Outcomes Learning จริงหรือไม่ ฉะนั้น
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คณะกรรมการชุดนี้น่าจะเป็น ในแง่ของการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอนของทั้งมหาวิทยาลัยฯ 
ให้มีมาตรฐาน เพ่ือให้คณะกรรมการชุดอ่ืนที่จะพิจารณาในลำดับต่อไปสามารถพิจารณาได้ง่ายขึ้น  
 6. ในโลกนี้ก่อนที่จะมีหลักสูตร จุดเริ่มต้นของวิชาการเริ่มจากศูนย์  คนที่ ไม่รู้ก็ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้  ถ้าหากต้องการให้ Outcomes เป็นเลิศจริง ๆ ควรจะเป็นผู้ที่ประสบ
ความสำเร็จในชีวิต ไม่ต้องยึดถือตามวุฒิการศึกษา แต่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์จริงในแต่ละ
สาขาวิชามาร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในร่างระเบียบฯ กรรมการในข้อ 4.3  บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
จำนวน 3 คน เป็นการระบุไว้แบบเปิดกว้างมาก ก็ควรเอาคนลักษณะเช่นนี้มาดูในหลักสูตรว่าหลักสูตรเหล่านั้นไป 

Serve สังคมได้หรือไม ่มหาวิทยาลัยฯ ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วย  
 7. บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุดนี้ควรจะเป็นผู้ที่จะมาแนะนำในเรื่องของ PLOs, YLOs, OBE ต่าง ๆ 
แล้วให้คณะไปดำเนินการเอง โดยที่คณะที่จะต้องดำเนินการในการปรับปรุงหลักสูตร ก็ให้มหาวิทยาลัยฯ มีการ
ฝึกอบรมหรือการบรรยาย หรือการ Workshop เพ่ือดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จ และให้นำเอาหลักการ
ต่าง ๆ ที่จะทำให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความสมบูรณ์กลับไปใช้ มิเช่นนั้น ก็เหมือนกับว่ามหาวิทยาลัยฯ          
ช่วยคณะมากเกินไป ซ่ึงคณะต้อง  ยืนด้วยตัวของตัวเองได้ การแต่งตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นเสมือนกับว่าคณะไม่ทำอะไร   
ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการต้องรับผิดชอบเรื่องหลักสูตรได้ ฉะนั้น เรื่องการบริหารงานในคณะต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
ไม่ใช่มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปช่วยทั้งหมด 
 8. หากจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องของเกณฑ์กลางในการพัฒนาหลักสูตรก็สามารถ 
แต่งตั้งได้ แต่กรรมการรายอื่นนอกเหนือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามร่างระเบียบข้อ 4 นั้น เป็นงานในหน้าที่ท่ีต้องทำ และ
ก็มีการทำมาโดยตลอดอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะต้องทำเพ่ิมก็คือ ต้องทำให้เข้มแข็ง ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการกลั่นกรอง 
ก็ทำงานมาค่อนข้างหนัก แต่ก็สามารถทำได้ ถ้าชุดกรรมการกลั่นกรองมีความเข้มแข็งและจริงจังทำแบบเต็มที่ 
คณาจารย์และรองวิชาการในแต่ละหน่วยงาน ช่วยกันทำ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาอีก ทั้งที่
มหาวิทยาลัยฯ ก็มีชุดคณะกรรมการที่เป็นสภาวิชาการกลั่นกรองอยู่แล้ว ก่อนเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ ก็จะมี
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ พิจารณาอีกหนึ่งชุด หากมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพิ่มอีก จะทำให้มีหลายขั้นตอนมากเกินไป  
 9. มหาวิทยาลัยฯ ควรทบทวนและปรับแก้ร่างระเบียบ ดังนี้ 
     -  นิยาม “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ที่ทำหน้าที่สอนและวิจัย  ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกประเภทของบุคลากร เพราะต้องมีทั้ง
สอนและวิจัย ลูกจ้างชั่วคราวก็มีในบางคณะ และพนักงานราชการก็ยังมีอยู่ 
    -  นิยาม “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป้น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่เคยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย   
ซึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ได้มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แต่เป็นผู้ที่แนะนำ และมีหน้าที่ตามร่างระเบียบฯ  
ข้อ 6  และการระบุว่าไม่เคยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นการเจาะจงไว้ ถ้าหากเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว มีความรู้สูง หรือเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ ก็เป็นกรรมการ
ไมไ่ด ้
    -  นิยาม “การพัฒนาหลักสูตร” หมายความว่า การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาก่อนที่จะนำเสนอสภาวิชาการ ซึ่งในส่วนของมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ไม่ใช่แค่มาตรฐานคุณวุฒิ แต่ต้องเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่มีทั้งหมด 4 ข้อ คือ 
มาตรฐานคุณวุฒิ มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานในเรื่องของการจัดการศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานในเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษา การกำกับดูแล การตรวจสอบ การติดตาม การประเมินผล 
และการประกันคุณภาพด้วย ฉะนั้นถ้าการพัฒนาหลักสูตรนี้โ  Focus แค่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ก็จะไม่
ครอบคลุม  
    -   คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 4 คน ข้อ 4.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
และข้อ 4.4.2 มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร การระบุเช่นนี้ ถ้าไม่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิไม่จำเป็นต้องปริญญาเอกก็ได้ การระบุเช่นนี้เป็นการ
เจาะจงว่าต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านั้น และต้องมีความเชี่ยวชาญ คือต้องมีทั้ง 2 ข้อ  จึงจะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ 
    -  ข้อ 7  ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เมื่อแยกเป็น 7.1 ค่าตอบแทนในการประชุม จะมี
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทั้งหมด ไม่เพียงเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   มอบมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. .... และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนเสนอให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป 

7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการทั่วไป 

 ความเป็นมา 
  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการทั่วไป ไว้ว่า “ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

  1.  กรณีงานวิจัยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)  ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา 
(Essentially Intellectual Contributor) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) 
  2.  กรณีผลงานทางวิชาการกลุ่มอ่ืนที่มิใช่งานวิจัย ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially Intellectual Contributor) ในเรื่องนั้น 

  ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน   
อุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกรณี
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งที่มีสถานะเป็น Co-First author และ Co-
Corresponding author สามารถนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งได้ รวมถึงการกำหนดจำนวนของผู้มีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการในแต่ละสถานะด้วย 
  ดังนั้น เพ่ือให้แนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. 
ข้อบังคับ และระเบียบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือน    
ในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที ่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัยจึงได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการท่ัวไป เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
  ทั้งนี้ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการทั่วไป ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม  ๒๕๖๘ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ลักษณะการ
มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน   
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
8.1  นำเสนอข้อมูลการจัดงาน “ทุ่งใหญ่ เกษตรแฟร์ 68 นวัตกรรมเกษตร อาหาร สร้างสุข”  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร    
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอข้อมูลการจัดงาน “ทุ่งใหญ่ เกษตรแฟร์ 68 นวัตกรรม
เกษตร อาหาร สร้างสุข” ระหว่างวันที่ 28  กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม  2568  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในวันนี้จะเป็นงานพิธีเปิด โดยกิจกรรม
ทั้งหมดจะมี กิจกรรมเสวนา/สัมมนา/ฝึกอบรม 29 รายการ มีการประกวดแข่งขันมากกว่า 34 รายการ มีการแสดง 
27 รายการ และมีนิทรรศการของหน่วยงานภายนอก 45 หน่วยงาน ซึ่งก็มีหน่วยงานติดต่อมาอีกหลายหน่วยงาน 
แต่มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถจัดพ้ืนที่ให้ได้แล้ว ซึ่งในปีหน้าก็จะปรับวิธีการให้สามารถรองรับหน่วยงานภายนอก   
ให้ได้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้จากสูจิบัตรออนไลน์ ทั้งในส่วนของกำหนดการ ผังพ้ืนที่การ   
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จัดงาน นิทรรศการและบริการวิชาการ นิทรรศการหน่วยงานภายนอก สัมมนาทางวิชาการ/ฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น การประกวดแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมและการแสดง ซึ่งพ้ืนที่ทั้งหมดภายในงานจะแบ่งเป็นโซน ๆ มีทางเข้า - ออก  
2 ทาง และมีลานจอดรถที่สามารถรองได้เกือบ 600 คัน มีโซน A ที่เป็นเวทีกลาง และนิทรรศการของคณะทั้ง     
3 พ้ืนที่  (ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ และขนอม)  โซน B คาราวานสินค้าและสวนสนุก โซน C ที่เป็นของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ยกทุกอย่างมาโชว์และถือว่าเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยงานในปีนี้จัด
ภายใต้แนวคิดของ “นวัตกรรมเกษตร อาหาร สร้างสุข” จะมีทั้งร้านค้า ร้านต้นไม้ อาหาร มีทุ่งทานตะวันตามจุด
ต่าง ๆ มีแปลงนาข้าว เป็นต้น  

  นิทรรศการและบริการวิชาการ มีดังนี้ 
  คณะเกษตรศาสตร์  ไก่ขาวดอกแค ปลาในวรรณคดีไทย ดอกไม้กินได้สร้างรายได้เสริม การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ พืชคาร์บอนเครดิต โครงการชีวภัณฑ์เพ่ือผลิตพืชปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ 
นวัตกรรมเกษตรสร้างสุข โครงการของ อพ.สธ ทุเรียนเทศ พ้ืนที่นครศรีธรรมราช การแสดงผลิตภัณฑ์โคเนื้อและ  
โคนม และหลักสูตรสัตวศาสตร์ที่จะยกมาเป็น Mini สวนสัตว์ ทั้ง สุกร กระบือ โคเนื้อ แพะ แกะ สัตว์ปีก และมีการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานจากงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา Product Champion และแนะแนวการศึกษา 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์  นำเสนอหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร มหาลัยวัวชน โรงพยาบาลสัตว์เล็ก 
โรงพยาบาลปศุสัตว์ ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ จำลองห้องปฏิบัติการ 
Anatomy การแสดงผลงานนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา และมีการแนะแนวการศึกษา 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะมาออกบูธภายใต้อุตสาหกรรมเกษตรสร้างสุข มีนิทรรศการข้าวพ้ืนเมือง
ปักษ์ใต้ สร้างสรรค์สร้างสุขด้วยนวัตกรรมอาหาร มีสาคู ผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ การผสมเครื่องดื่มแบบ Mixologist 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดีต่อใจและลำไส้ โกโก้ นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตและนำเสนองานพัฒนาสูตรอาหาร
และเครื่องดื่มจาก Project รายวิชาสหกิจศึกษา นวัตกรรมอาหาร และการควบคุมคุณภาพอาหาร รวมถึงถ่าน
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ การแสดงผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก และมีการแนะแนวการศึกษา  
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ จะมีกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม กิจกรรมจัดประกวดแข่งขัน จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับสถานประกอบการ และแนะแนวการศึกษา  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา การสาธิตและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหลักสูตร การแนะแนวการศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไบโอชาร์  
มีบูธของการออกแบบอาหารและเครื่องดื่มอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมไฟฟ้ามหาสนุก และแนะแนวการศึกษา 
  นอกจากนี้ก็จะมีคลินิกเทคโนโลยีของ มทร.ศรีวิชัย มาร่วมออกบูธด้วย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ
ของหน่วยงานภายนอกรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชน จำนวน 45 หน่วยงาน โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอัปเดตเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่น นิทรรศการของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของ     
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนครศรีธรรมราช เป็นต้น 
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  การสัมมนาทางวิชาการ/ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
  โดยทั้ง 10 วัน สามารถดูรายละเอียดและเวลาได้จากสูจิบัตรของงาน เช่น วันนี้เป็นพิธีเปิด หลัก ๆ
จะอยู่ที่เวทีกลาง เริ่มจากวันที่ 1 มีนาคม 2568 จะมีกิจกรรมสัมมนา เสวนา เช่น  
  วันที่ 1  มีนาคม 2568  เสวนา “การสร้างตัวตนอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์เพ่ือสร้างรายได้” 
เสวนา “สัตว์เลี้ยงพิเศษกับวิชาชีพการสัตวแพทย์”  

 วันที่ 2 มีนาคม 2568  สัมมนาวิชาการ “โคเนื้อ : ทางรอดเกษตรกรในสถานการณ์วิกฤตด้าน
อาหารแพง และโคขุนราคาตกต่ำ” 

 วันที่ 3 มีนาคม 2568  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสวนและผลผลิตทุเรียน ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับการเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ” และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสน่ห์ข้าวพื้นเมืองปักษ์ใต้ : จากต้นกล้าสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม” 

 วันที่ 4 มีนาคม 2568  สัมมนาวิชาการ “การขัดการสุขภาพและระบบสืบพันธุ์เพ่ือผลผลิตโคเนื้อ” 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแพะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า” สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปาล์มน้ำมัน
อย่างยั่งยืน” เสวนา “แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์” “ดวงตาสัตว์เลี้ยง รู้ไว้ก่อนจะสายไป” 
“ร้อยเรื่องทาสแมวต้องรู้” “มะเร็งในสัตว์เลี้ยง ภัยเงียบที่บรรดาทาสต้องตระหนัก”และหมอโบว์ “หมอตัวเล็กกับ
คนไข้ตัวใหญ่” 

 วันที่ 5 มีนาคม 2568  เสวนา “กระบือ สัตว์คู่เกษตรกรไทย” “การพัฒนากีฬาวัวชน Soft Power 
ของคนใต้” อบรมเชิงปฏิบัติการ “Next-Gen Business : ความสำเร็จของธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ Gen Z ต้องการ” 
และ “การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิตข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง” 

 วันที่ 6 มีนาคม 2568  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในขวดปลอดเชื้อและการ
อนุบาลต้นกล้าก่อนปลูก”  “เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและจัดซื้อสารชีวภัณฑ์และวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการกำจัด
กาโนเดอร์ม่าในปาล์มน้ำมัน” เสวนา “ทิศทางการพัฒนาผู้ประกอบการไก่พ้ืนเมืองลูกผสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน” 
และ “ทิศทางการเลี้ยงสุกรท่ามกลางวิกฤติ : ทางรอดและโอกาสของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูภาคใต้” 

 วันที่ 7 มีนาคม 2568  อบรมทางด้านสัตแพทย์ “การฝังเข็มในสัตว์เลี้ยง” อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลติตภัณฑ์จากผึ้ง” และ “การบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตร
อัจฉริยะ” 

 วันที่ 8 มีนาคม 2568  เสวนาจากชมรมศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ “พ่ีสานฝันรุ่นน้อง สู่ความสำเร็จใน
อาชีพ” 

 วันที่ 9 มีนาคม 2568  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ” 
 โดยในแต่ละวันยังมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันอีกมากมาย เช่น ประกวดผลผลิตทางการเกษตร 

การแข่งขันวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันฟุตบอล 7 คน การแข่งขันบาสโลบ การประกวดปลากัด
สวยงาม การแข่งขัน Drone for Agriculture การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุภารกิจรดน้ำต้นไม้ การ
แข่งขันว่ายน้ำสุนัข การแข่งขันฟุตบอลการกุศลรุ่นอาวุโส 7 คน การประกวดโคชนประเภทสวยงาม การประกวด
ภาพถ่ายโคชน การแข่งขันบินและควบคุมโดรนเพ่ือการเกษตร การประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้น แบบแห้ง การ
ประกวดการจัดสวนแก้ว การแข่งขันการเรียกชื่อพืชผักพ้ืนบ้านภาคใต้ การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร 
การแข่งขันกระต่ายกับเต่า (พิสูจน์ทฤษฎีนิทานอีสป) การแข่งขันวัวขัน (โคร้อง) การแข่งขัน Next Gen Biz Pitch 
Competition การแข่งขันถอดประกอบเครื่องยนต์ การแข่งขันล้มโค การประกวดแข่งขันสำรับอาหารไทยวัตถุดิบ
จากไก่ขาวดอกแค การแข่งขันจูงโคประกวด การแข่งขันฟากแส้ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Local สู่ เลอค่า Season 2  
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สาธิตการชนโค การแข่งขันนกกรงหัวจุก การประกวดไม้ด่าง การแข่งขันสุนัข (เกมส์เขาวงกต) การประกวดแฟนซี
สุนัข การแข่งขันกินขนมแมวเลีย การแข่งขันฟุตซอล 4 คนโกล์หนู งานวิ่งการกุศล “ราชมงคลเกษตรแฟร์” 2568    

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีทุกคืนทั้งฟรีและไม่ฟรี และมีรายการ
เกิดขึ้นมากมาย ที่มหาวิทยาลัยฯ เริ่มการจัดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งทานตะวัน ปอเทือง บิ้งนาน้อย 
เกษตรศรีวิชัย ลูกลมจากนาหมื่นศรี หนำนา โซนไฟล้านดวง เป็นต้น และที่สำคัญเมื่อมีงานนี้เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยฯ 
ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “RUTS Prompt” โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถกดสั่งซื้อของ
ที่ระลึกจากงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 68 ได้ โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://rutsprompt.rmutsv.ac.th จากนั้นคลิกเลือก
เมนูสินค้าและหยิบใส่ตระกร้า ยืนยันคำสั่งซื้อและกรอกรายละเอียดในการจัดส่ง แจ้งชำระเงินและอับโหลดสลิป 
กรณีจัดส่งที่บ้านเหมาจ่ายทุกรายการ 50 บาท และในอนาคตหากคณะใดมีผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่ายพร้อมบริการส่ง 
ก็สามารถกดสั่งพรีออเดอร์ได้ โดยใช้แพลตฟอร์มนี้ชำระเงิน จ่ายครบจบในแอปนี้ และยังมีกิจกรรมลุ้นฉลากผ่าน
ระบบ “LUCK for LOVE”  เป็นการเสี่ยงโชคที่ได้ลุ้น โดยกำไรทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ร่วม
ทำกิจกรรมในงาน ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 68 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการ Evaluate กิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด Input ที่ใส่ และ Outcomes 
ที่เกิด ทั้งที่เป็นทางวิชาการและตัวเงิน เพราะอย่างน้อยจะได้ทราบว่าจะ Move ไปอย่างไร และในปีหน้าจะขยาย
อย่างไร หาแนวร่วมอย่างไร 
 2. เรื่องการเงิน ควรจะมีการประเมินด้วยว่า Impact เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจต่าง ๆ ต่อเนื่องไปจนถึงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในงาน ถ้าหากทำการประเมินออกมาได้ จะได้
แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบและอาจจะ Communicate ให้สังคม ชุมชนในพ้ืนที่ได้ทราบด้วย  
 3. มหาวิทยาลัยฯ มีการเปิดรับหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างไรก็ตามในปีหน้า ควรจะมีการติดต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.) มาร่วมออกบูธกิจกรรมด้วย  
 4. ในการจัดงาน ควรมีการประเมินนับจำนวนคนที่จะเข้ามาร่วมงานว่าเป็นจำนวนเท่าใด แหล่งที่มา
ของบุคคลภาคใต้ทั้งหมดต้องดู เพราะมีผลต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป และยังเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ 
ด้วย นอกจากนี้ในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การเสวนา สัมมนา ควรจะมีการถ่ายทอดสด สำหรับผู้ที่
ไม่ได้มาร่วมงาน แต่สนใจ ก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย นี่คือชื่อเสียงอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเสวนาเสวนาต่าง ๆ ไว้ จะเป็นผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานว่า หากมหาวิทยาลัยฯ จะ
เปิดตลาดต้นไม้ จะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ โดยทำการสำรวจความคิดเห็นถ้ามหาวิทยาลัยฯ จะเปิดตลาดนัดต้นไม้
ที่นี่เดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งการสำรวจความคิดเห็นน่าจะทำได้ง่ายเพราะช่วงเวลา       
การจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูล  เพ่ือที่จะได้จัดทำเป็น
โครงการขึ้นมา 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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8.2  แนวทางการสร้างพลังความเข้มแข็งทางจิตใจให้เยาวชนในพื้นที่  
 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงเรื่องจิตบำบัด   
ซึ่งโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวชทุกชนิดทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีเป็นจำนวนมาก โดยผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้ต้องการกิจกรรมพิเศษในแนวสันทนาการ เพราะฉะนั้นที่
มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร การท่องเที่ยว จนไปเรื่องในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น คือ Wellness 
Center เรื่องเหล่านี้จะมีความสำคัญมากในอนาคต และการบำบัดทางจิตในยุคต่อไป จะเป็นลักษณะของการบำบัด
ด้วยการวิเคราะห์จิตว่าในแต่ละรายจะมีทั้งอาการจะสมองเสื่อม จะเป็นวิตกจริต หรือบางรายมีความเครียดจากการ
ใช้เทคโนโลยีมากเกินไป เครียดหรือวิตกกังวลมากที่เกิดขึ้นจากการเสพข่าวทางสื่อต่าง ๆ ที่มากเกินไป ซึ่งพฤติกรรม  
ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ หากมหาวิทยาลัยฯ มี Partner กับโรงเรียนอาชีวศึกษาทั้งหมด ซึ่งนักเรียนอาจจะมีความเครียดอยู่ 
ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ต้องไปช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องต้นกับโรงเรียนอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ เช่น การช่วยบำบัดเรื่อง
ยาเสพติด แนะนำการหาความสุขด้วยการใช้ ICT หรือมีกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งทางจิตใจ 
ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักเรียนอาชีวศึกษา เมื่อนักเรียนเริ่มรู้จักมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น การเข้ามาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยฯ ก็จะง่ายขึ้น เพราะรู้จักกันอยู่แล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ก็จะได้นักเรียนที่มีคุณภาพ    
มาตั้งแต่เบื้องต้น ตรงนี้น่าจะเป็นกลไกหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเริ่มต้นดำเนินการ 
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(นางดรุณี  ลีนิน) 
            รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


